



## ทำไมทารกของฉันจึงต้องตรวจการได้ยิน?

ทารกของท่านจะได้รับการเสนอให้ทำการตรวจสุขภาพหลายอย่างในสองสามสัปดาห์แรกที่เกิด อย่างหนึ่งก็คือการตรวจหาการสูญเสียการได้ยิน การตรวจนี้จะเสนอให้ทำโดยเร็วเท่าที่จะทำได้หลังคลอด

ถ้าเป็นไปได้ที่จะทำการตรวจในระหว่างที่ท่านและทารกอยู่โรงพยาบาล ท่านจะได้รับการเสนอการตรวจการได้ยินสำหรับทารกของท่านโดยเป็นคนใช้นอก หรือไปรับการตรวจที่ศูนย์สาธารณสุขชุมชนในเขตของท่านไม่นานหลังจากออกจากโรงพยาบาล

### ทำไมทารกของฉันจึงต้องตรวจการได้ยิน?

ทารกราวหนึ่งถึงสองคนจากจำนวน 1000 คนที่เกิดจะสูญเสียการได้ยินไปอย่างเห็นชัด

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้โดยเร็วเท่าที่จะทำได้ว่าทารกของท่านได้ยินดีสักเท่าไร เพื่อที่ท่านและทารกของท่านจะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลืออย่างถูกต้องเมื่อถึงเวลาที่ทารกพูดคำแรกได้ พวกเขาได้ฟังวิธีที่เราพูดจากกันเป็นเวลาราวหนึ่งปี

### ในการตรวจทารกของฉันต้องทำอะไรบ้าง?

ผู้ตรวจการได้ยินที่ผ่านการฝึกอบรมจะทำการตรวจในขณะที่ทารกของท่านกำลังนอนหรือกำลังพักผ่อนสบายๆ ท่านอยู่กับทารกของท่านได้ในขณะที่กำลังทำการตรวจ

ผู้ตรวจจะวางแผนรับสัญญาณเล็กๆ ไว้บนศีรษะของทารก และเปิดเสียงดังกเบาๆ ให้เข้าหูทารกทางหูฟัง แผ่นรับสัญญาณจะบันทึกการได้ยินเสียงของทารก

ตามปกติการตรวจจะไม่รบกวนทารก การตรวจอาจใช้เวลา 10-20 นาทีจึงจะเสร็จสิ้น

### ผลการตรวจ

ท่านจะได้ทราบผลในทันทีที่ทำการตรวจการได้ยินเสร็จ และจะบันทึกผลการตรวจไว้ในประวัติสุขภาพส่วนตัวของทารกของท่าน (สมุดสีน้ำเงิน)

ถ้าผลแสดงว่าจำเป็นต้องทำการตรวจซ้ำ ไม่ได้หมายความว่าทารกของท่านมีปัญหาการได้ยิน อาจมีเหตุอย่างอื่นสำหรับผลที่ได้นี้ สาเหตุโดยทั่วไปส่วนมากสำหรับความจำเป็นที่ต้องตรวจซ้ำได้แก่มีขี้ของเหลว หรือการอุดตันในหูของทารกของท่านหลังคลอด

### ฉันต้องทำอะไรในเมื่อทารกของฉันอายุมากขึ้น?

การได้ยินอาจจะไม่เหมือนเดิมเสมอไปเมื่อเวลาผ่านไป

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคอยตรวจดูพัฒนาการทางการพูดและการใช้ภาษาของทารกของท่าน เช่นเดียวกับการได้ยินเสียงของทารก

ท่านดูรายการที่ควรทำที่อยู่หน้าหลังในการตรวจดูความเจริญเติบโตของทารกของท่านได้

ถ้าท่านเป็นห่วงเกี่ยวกับพัฒนาการการได้ยิน หรือการพูดและการใช้ภาษาของบุตรของท่านในอนาคต โปรดจัดให้บุตรของท่านไปรับการตรวจการได้ยิน ขอให้แพทย์ครอบครัวของท่านออกหนังสือส่งไปรับบริการที่เหมาะสมในการตรวจการได้ยินของบุตรของท่าน

การได้ยินทำการตรวจได้ทุกวัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง:

<http://www.health.nsw.gov.au/kids-families>

สถานที่ติดต่อในท้องถิ่น/รายละเอียดการนัด



## รายการสิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับการได้ยิน

<b>แรกคลอดจนถึง 3 เดือน</b>	แสดงปฏิกิริยาต่อเสียงดัง
	เงิบเมื่อได้ยินเสียงพูดหรือเสียงที่คุ้นเคย
	ทำเสียงอ้อแอ้
	ตอบเสียงพูดโดยการมองหน้าผู้พูด
<b>3-6 เดือน</b>	กรอกตาหรือเอี้ยวศีรษะตามเสียง
	เริ่มทำเสียงคล้ายคำพูด
	หัวเราะหรือทำเสียงเพื่อแสดงความรู้สึก
<b>6-9 เดือน</b>	ออกเสียง 'ดาดา' 'มา-มา' 'บาบา'
	ตะโกนออกเสียงเพื่อได้รับความสนใจ
	บ่อยครั้งจะตอบรับ 'ไม่' และชื่อของตนเอง
	ตอบรับเสียงเพลงและดนตรี
<b>9-12 เดือน</b>	เลียนเสียงพูดของผู้อื่น
	เข้าใจคำง่าย ๆ เช่น 'ลูกบอลล์' 'หมา' 'พ่อ'
	หันหัวไปหาเสียงแผ่วเบา
	พูดคำแรกๆ
<b>12-18 เดือน</b>	แสดงท่าว่าเข้าใจคำใหม่ๆ บางคำทุกสัปดาห์
	ทำตามคำสั่งง่ายๆ ได้ เช่น 'ไปเอาลูกบอลล์'
	ชี้ผู้คน ส่วนของร่างกาย หรือของเล่น เมื่อถูกบอก
	เรียนพูดคำใหม่ๆ ต่อไป แม้ว่าจะไม่ชัด
<b>18-24 เดือน</b>	มีคำพูดระหว่าง 100-200 คำที่ใช้เป็นประจำ
	ฟังเรื่องราวหรือเพลงง่ายๆ
	ผสมสองคำหรือมากกว่าเป็นประโยคสั้นๆ เช่น 'ขอน้ำผลไม้'

หมายเหตุ:

---

---

---

